

ĐIỂM ĐỒNG, KHÁC BIỆT CỦA QUAD VỀ AN NINH KHU VỰC, HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO ASEAN VÀ VIỆT NAM

NGUYỄN TUẤN ANH*

*Học viện Khoa học Quân sự, ✉ nguyentuananh579@gmail.com
Ngày nhận bài: 09/8/2024; ngày sửa chữa: 01/9/2024; ngày duyệt đăng: 25/9/2024

TÓM TẮT

Hiện nay, việc gia tăng sự cạnh tranh giữa các cường quốc, mất ổn định từ các vấn đề toàn cầu... đã ảnh hưởng đến nhóm Bộ tứ kim cương (QUAD). Bên cạnh đó, sự gia tăng ảnh hưởng từ Trung Quốc như: tăng cường sự hiện diện, xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo, đặc biệt là ở Biển Đông, gây ra không ít căng thẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh khu vực, nhất là tình hình hợp tác an ninh của nhiều quốc gia. Điều này tạo nền tảng cho các quốc gia trong nhóm QUAD tăng cường hợp tác để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù cùng đối mặt với thách thức từ siêu cường nay, các thành viên trong QUAD lại có những điểm tương đồng và khác biệt trong cách tiếp cận các vấn đề an ninh. Bài viết này, thông qua phương pháp tổng hợp tài liệu và phân tích logic - lịch sử, không chỉ làm rõ những điểm đồng và khác biệt đó mà còn đưa ra các hàm ý cho cả các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam trong việc xây dựng lợi thế chiến lược và duy trì sự cân bằng với Trung Quốc và Nga, cũng như nâng cao khả năng quản lý an ninh khu vực trong thời gian gần đây.

Từ khoá: Bộ tứ kim cương, Trung Quốc, Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, an ninh

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

QUAD (Quadrilateral Security Dialogue – Bộ Tứ Kim Cương) gồm bốn quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, được thành lập vào năm 2007 nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và chiến lược trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đối phó với các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, gia tăng khủng bố và xung đột hàng hải, vai trò của QUAD ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, thể hiện qua việc xây dựng căn cứ quân sự ở Biển Đông, đã làm gia tăng căng thẳng khu vực, đồng thời thúc đẩy các thành viên QUAD tăng cường hợp tác an ninh.

Dù tất cả thành viên đều thống nhất trong việc đối phó với thách thức từ Trung Quốc, nhưng mức độ quan ngại và tác động của Trung Quốc đối với mỗi quốc gia lại khác nhau. Mỹ đặc biệt lo ngại về sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên toàn cầu, trong khi Ấn Độ tập trung vào các tranh chấp biên giới, và Nhật Bản, Australia có những quan ngại riêng do mối quan hệ kinh tế và an ninh quốc gia. Thông qua phương pháp so sánh, tổng hợp số liệu, lịch sử logic và nghiên cứu quan hệ quốc tế, tác giả đã phân tích các điểm đồng và khác biệt của QUAD trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực, đưa ra những gợi ý giúp cải thiện an ninh khu vực ASEAN và Việt Nam trong thời gian tới.

2. BỐI CẢNH QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAD

Gần đây, tình hình quốc tế biến động mạnh mẽ đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của QUAD. Trong đó, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các vấn đề khủng bố, xung đột hàng hải, những hành động quyết đoán của Trung Quốc, xung đột Nga - Ukraine khiến những tổ chức như QUAD càng trở nên quan trọng trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực. Những bối cảnh này là những tác nhân ảnh hưởng mạnh mẽ đến các vấn đề toàn cầu, nhất là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cụ thể:

Những vấn đề an ninh chính trị, kinh tế, và khoa học trên thế giới đang có những tác động trực tiếp đến hoạt động và chiến lược của nhóm QUAD

Về an ninh chính trị, căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc, cũng như những xung đột vùng biển, đặc biệt là ở Biển Đông, tạo ra những thách thức đối với sự ổn định khu vực. Trong lĩnh vực kinh tế, sự cạnh tranh toàn cầu về thương mại và sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng đang trở thành mối quan ngại lớn, ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên QUAD trong việc định hình chính sách đối phó với Trung Quốc. Về khoa học và công nghệ, sự chạy đua phát triển công nghệ cao, nhất là trong các lĩnh vực như AI, 5G, và an ninh mạng, cũng đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi các quốc gia trong QUAD phải hợp tác chặt chẽ để duy trì lợi thế chiến lược và bảo vệ an ninh khu vực. Những vấn đề này đều ảnh hưởng đến sự gắn kết và quyết tâm hợp tác của QUAD trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu và khu vực.

Những vấn đề diễn biến căng thẳng, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Về xung đột Nga - Ukraine: Nga đã gửi cho Mỹ và NATO một đề nghị an ninh với 8 điểm, yêu cầu không mở rộng NATO về phía đông, không kết nạp Ukraine, và không can thiệp vào Crimea

và Donbass. Mỹ và NATO từ chối đề nghị này và tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu để hỗ trợ Ukraine và răn đe Nga. Cuộc chiến không chỉ ảnh hưởng đến Nga và Ukraine mà còn liên quan đến nhiều quốc gia như Mỹ, NATO, EU, và Trung Quốc (Welt, 2020). Xung đột làm gia tăng lo ngại về an ninh, kinh tế và ngoại giao toàn cầu, đặc biệt là ở khu vực ASEAN và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đã tác động sâu rộng đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gây lo ngại về an ninh năng lượng khi nguồn cung từ Nga bị gián đoạn, đẩy các quốc gia trong khu vực tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Đồng thời, xung đột thúc đẩy Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự và ngoại giao, làm gia tăng căng thẳng và cạnh tranh chiến lược. Điều này khiến các thành viên QUAD đối mặt với nhiều thách thức chiến lược hơn trong khu vực (Holland et al., 2022).

Vấn đề Bắc Triều Tiên, với các thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, đã làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực, ảnh hưởng đến chiến lược của QUAD. Sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã thúc đẩy QUAD tăng cường hợp tác quân sự và ngoại giao để đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Các thành viên QUAD cũng khuyến khích sự tham gia của các quốc gia khác trong khu vực để duy trì ổn định và an ninh.

Đối với vấn đề Biển Đông liên quan đến các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các quốc gia khác đã tạo ra áp lực lớn cho QUAD. Trung Quốc gia tăng sự hiện diện quân sự và xây dựng đảo, gây lo ngại cho QUAD về tự do hàng hải và an ninh khu vực. QUAD đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế và tăng cường hoạt động tuần tra chung để bảo vệ tự do hàng hải.

Trong khi đó, vấn đề Đài Loan đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ quốc tế, ảnh hưởng đến QUAD do sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. QUAD phải đối mặt với thách thức trong việc cân bằng sự hỗ trợ Đài Loan và tránh làm leo thang xung đột. Việc Trung Quốc đe dọa

sử dụng vũ lực đối với Đài Loan làm gia tăng áp lực lên QUAD để duy trì ổn định và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh xung đột được coi là mang hệ lụy toàn cầu, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề lớn của nhân loại (Kirby & Guyer, 2022).

Bên cạnh những căng thẳng khu vực, toàn cầu thì an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu cũng đang là những rào cản lớn, mang lại không ít thách thức cho các quốc gia nói chung và QUAD nói riêng.

An ninh năng lượng, biến đổi khí hậu tiếp tục làm gia tăng những ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực

An ninh năng lượng và biến đổi khí hậu là hai vấn đề có mối liên hệ mật thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận, chi phí, và độ tin cậy của nguồn năng lượng. Đối với QUAD, việc đảm bảo an ninh năng lượng là điều cốt yếu nhằm duy trì tính ổn định và phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu không chỉ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt, bão và cháy rừng, mà còn có thể gián đoạn quá trình sản xuất, truyền tải và tiêu thụ năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến cơ sở hạ tầng và sức khỏe cộng đồng của các nước thành viên QUAD (Hill & Sivaram, 2023).

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu cũng tác động mạnh mẽ đến sự sẵn có và phân bố tài nguyên thiên nhiên như nước, đất, và đa dạng sinh học, vốn rất quan trọng cho việc sản xuất năng lượng tái tạo – một trong những ưu tiên của QUAD trong chiến lược dài hạn. Các quốc gia trong QUAD có thể phải đối mặt với sự khan hiếm nước, suy thoái đất, và mất mát đa dạng sinh học, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất năng lượng bền vững (Bhatt, 2022).

Mối liên kết giữa an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu còn có thể tạo ra các thách thức xã hội, kinh tế và chính trị, như nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, xung đột, khủng bố, và vi phạm nhân quyền – những yếu tố có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi QUAD đang tìm cách củng cố vai trò chiến lược

của mình. Do đó, giải quyết các vấn đề này không chỉ đòi hỏi sự chuyển đổi lớn trong hệ thống năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên QUAD, giữa khu vực công và tư, cũng như giữa các khu vực khác nhau trên thế giới, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu năng lượng ngắn hạn và bền vững dài hạn. (Sivaram, 2018).

Do đó, giải quyết vấn đề an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có sự chuyển đổi lớn các hệ thống năng lượng của thế giới, từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch. Sự chuyển đổi này có thể mang lại những cơ hội quý báu, chẳng hạn như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu khí thải nhà kính. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi kế hoạch và sự phối hợp chặt chẽ không chỉ giữa các quốc gia trong QUAD mà còn với các đối tác khu vực và quốc tế. Đồng thời, các nước QUAD phải cân nhắc giữa nhu cầu năng lượng ngắn hạn để đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế và mục tiêu dài hạn về bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sự gia tăng ảnh hưởng sức mạnh của Trung Quốc

Ngoài những vấn đề mang tính toàn cầu, sự lớn mạnh của Trung Quốc đang thành mối đe dọa với nhiều quốc gia, nhất là Mỹ và các quốc gia đồng minh. Sự gia tăng ảnh hưởng sức mạnh của Trung Quốc đối với quốc tế và QUAD trong năm năm gần đây có thể được phân tích theo các khía cạnh sau:

Về kinh tế: Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả các thành viên của QUAD. Trung Quốc cũng đã khởi xướng và tham gia vào nhiều sáng kiến khu vực và toàn cầu, như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Những sáng kiến và hiệp định này nhằm mục đích mở rộng thị trường,

thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy liên kết khu vực đối với Trung Quốc (He, 2022).

Về quân sự: Trung Quốc đã tăng cường năng lực quân sự của mình, đặc biệt là lực lượng hải quân, không quân và tên lửa. Trung Quốc cũng đã xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, tăng cường hoạt động tuần tra và giám sát ở Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, cũng như tham gia vào các cuộc xung đột biên giới với Ấn Độ và Bhutan. Những hoạt động này đã gây ra những căng thẳng và mối lo ngại cho các nước láng giềng và các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Để đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc, các thành viên của QUAD đã tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng, bao gồm việc tổ chức các cuộc tập trận chung, phối hợp chính sách và chiến lược, cũng như hỗ trợ nhau trong các vấn đề an ninh phi truyền thống như khủng bố, biến đổi khí hậu và đại dịch.

Về văn hóa: Trung Quốc đã nỗ lực nâng cao sức mạnh mềm văn hóa thông qua việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, truyền thông và giáo dục với các nước khác. Đặc biệt, Trung Quốc đã thành lập nhiều Học viện Khổng Tử trên toàn thế giới để giới thiệu ngôn ngữ, văn hóa và triết học Trung Hoa, đồng thời quảng bá Sáng kiến Văn minh toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu nhiều sản phẩm văn hóa như phim ảnh, âm nhạc, trò chơi và sách báo ra thị trường quốc tế, nhằm tạo ra hình ảnh tích cực và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Khả năng xích lại gần nhau hơn giữa Trung Quốc và Nga

Hiện Trung Quốc và Nga đã và đang tiếp tục tăng cường quan hệ do nhu cầu đối phó với sức ép từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ và khẳng định ảnh hưởng toàn cầu (Radin et al., 2021). Trung Quốc và Nga đều phải đối mặt với những áp lực và trừng phạt từ Mỹ về các vấn đề như thương mại, nhân quyền, an ninh và chủ quyền (He, 2022). Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nga cũng có những lợi ích chung và quan điểm tương tự về một số vấn đề quốc tế, như Iran, Syria, Venezuela, Triều Tiên và Ukraine.

Hai nước cũng hỗ trợ nhau trong các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Nhóm BRICS (Champion, 2022).

Để hiện thực hoá hợp tác này, hai quốc gia này đã mở rộng hợp tác qua các cuộc diễn tập quân sự chung, thỏa thuận năng lượng và các sáng kiến kinh tế, nhất là Sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Sự gắn bó giữa hai quốc gia gây lo ngại cho QUAD vì nó có thể tạo ra một lực lượng đối lập mạnh mẽ hơn, làm gia tăng sự cạnh tranh chiến lược và ảnh hưởng đến an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang ở mức thân thiết nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, mối quan hệ Trung Quốc - Nga cũng không phải là hoàn hảo. Có những bất đồng và cạnh tranh giữa hai nước về các vấn đề như ảnh hưởng ở Trung Á, Biển Đông, Bắc Cực và công nghệ cao (Ellyatt, 2019). Hai nước cũng có những lo ngại về sự bất bình đẳng kinh tế và sự phụ thuộc lẫn nhau.

Cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao trở thành ưu tiên chính sách của các nước

Cạnh tranh trong khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, đã trở thành ưu tiên chính sách của các quốc gia trong QUAD vì nhiều lý do. Các quốc gia này coi khoa học công nghệ là: (a) Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển trong bối cảnh mới, giúp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới để tăng cường khả năng cạnh tranh. (b) Công cụ quan trọng để đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh và y tế. Sự hợp tác trong các lĩnh vực này giữa các nước QUAD có thể mang lại lợi ích từ việc trao đổi kinh nghiệm và nguồn lực. (c) Nguồn sức mạnh và ảnh hưởng trên trường quốc tế, giúp các quốc gia có năng lực tiên tiến trong các lĩnh vực như AI, công nghệ sinh học, và an ninh mạng định hình các quy tắc toàn cầu.

Trong những năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào R&D, nhận thấy vai trò

quan trọng của khoa học công nghệ đối với sự phát triển toàn diện của quốc gia. Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã thực hiện nhiều cải cách để đa dạng hóa nguồn tài trợ và khuyến khích nghiên cứu thương mại. Đáp lại, Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy sáng kiến “Các ngành công nghiệp của tương lai” nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ. Tính đến tháng 7.2024, ngân sách cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của Mỹ đã đạt mức đầu tư cao kỷ lục, với tổng cộng 210 tỷ USD dành cho R&D trong năm tài khóa 2024. Khoản đầu tư này bao gồm hơn 100 tỷ USD cho nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, nhằm thúc đẩy những đổi mới công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, ngân sách bao gồm 25 tỷ USD cho các hoạt động được ủy quyền bởi Đạo luật CHIPS và Khoa học, trong đó có 21 tỷ USD cho ba cơ quan chính là Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), Văn phòng Khoa học của Bộ Năng lượng (DOE) và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) (Zimmermann, 2024). Chính sự chạy đua trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là của Trung Quốc đã đặt ra thách thức đối với QUAD trong việc đảm bảo lợi thế công nghệ và an ninh khu vực.

Ngoài Mỹ và Trung Quốc, các quốc gia QUAD và các nước khác đang áp dụng những biện pháp như: (i) giảm rủi ro phụ thuộc lẫn nhau về khoa học công nghệ và đổi mới (STI), (ii) tăng cường hiệu quả công nghiệp, và (iii) củng cố liên minh quốc tế dựa trên các nền tảng tương đồng, từ đó có thể tác động sâu sắc đến chuỗi giá trị toàn cầu và các liên kết khoa học quốc tế.

3. NHỮNG ĐIỂM ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG QUAD VỀ CÁC VẤN ĐỀ AN NINH KHU VỰC

Tuy QUAD đã đạt được đồng thuận trong việc thúc đẩy hợp tác an ninh và chiến lược nhằm đối phó với các thách thức an ninh chung trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng quan điểm của các thành viên nằm ở các cấp độ khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ song phương trong khu vực, cụ thể:

Bộ tứ kim cương coi Trung Quốc là mối đe dọa ở các cấp độ khác, nguy cơ trực tiếp đối với khu vực và thế giới

Mỹ đã xác định Trung Quốc là đối thủ chiến lược, cường quốc theo chủ nghĩa xét lại, đe dọa trực tiếp đối với lợi ích và giá trị của Mỹ trong và ngoài khu vực. Mỹ đã và đang tìm cách tập hợp các đồng minh và các đối tác của mình để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Thực tế đã chứng minh nếu trong thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ thực hiện các quyết sách về kinh tế minh chứng cho việc coi Trung Quốc là mối đe dọa thì thời Tổng thống Joe Biden, các hành động này được thể hiện một các quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế, công nghệ, an ninh - quốc phòng (Winkler, 2023)...

Bên cạnh Mỹ, Nhật Bản có nhiều điểm đồng với các thành viên khác của QUAD trong việc coi Trung Quốc là đe dọa trực tiếp tới QUAD vì: Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đồng thời, Nhật cũng tỏ ra lo lắng về các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại khu vực gần Đài Loan; cũng như các cạnh tranh của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong hợp tác với ASEAN, tăng cường quan hệ an ninh với các nước châu Âu (Heiduk & Wirth, 2023).

Australia là một trong những thành viên có những quan ngại sâu sắc với Trung Quốc khi đã phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thương mại và áp lực ngoại giao từ Trung Quốc, nhất là trong thời kỳ Covid-19. Australia là một đồng minh trung thành của Mỹ và là thành viên của mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo trong nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes). Australia cũng là quốc gia tăng cường ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở khu vực, đặc biệt là ở Myanmar. Do đó, việc đưa ra điểm đồng với các quốc gia khác trong QUAD là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Australia

Ấn Độ được coi là mắt xích “yếu” trong QUAD vì xuất phát từ phần lớn các hành động chính sách của nước này: miễn cưỡng chấp nhận các vấn đề an ninh truyền thống, từ chối yêu cầu thực hiện

tuần tra chung ở các khu vực xung quanh.... Tuy Ấn Độ có tranh chấp biên giới với Trung Quốc, đồng thời Ấn Độ đã phải đối mặt với một số cuộc xung đột với quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây. Mỗi quan hệ ngày càng xấu đi giữa Ấn Độ với Trung Quốc sau cuộc xung đột ở Doklam năm 2017 và xung đột biên giới năm 2020 đã thúc đẩy sự sẵn sàng ủng hộ QUAD. Nhưng thực tế, các hành động của Ấn Độ đối với Trung Quốc chưa thể hiện sự đối đầu trực tiếp mà chỉ là “hồ khẩu hiệu”. Ấn Độ đã thể hiện điếm đồng với nhóm QUAD thông qua việc tập trung nhiều hơn vào các mối quan hệ song phương với từng quốc gia ASEAN hơn là các sáng kiến đa phương. Ấn Độ vẫn thận trọng trong việc tham gia vào các liên minh có thể tác động trực tiếp đến chiến lược của Trung Quốc. Mặc dù đồng thuận với các mục tiêu của QUAD, Ấn Độ không chủ trương biến QUAD thành một liên minh quân sự mạnh mẽ để đối phó với Trung Quốc. Thay vào đó, Ấn Độ kiên định giữ lập trường phản đối việc hình thành một liên minh quân sự rõ rệt (Ali, 2023).

Tăng cường hợp tác an ninh là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác QUAD để đồng thuận giải quyết vấn đề khu vực

Tất cả các thành viên của QUAD đều nhận thức về tầm quan trọng của hợp tác an ninh để bảo vệ ổn định khu vực. Các vấn đề như chống lại hoạt động xâm phạm chủ quyền, đối phó với khủng bố và tội phạm tổ chức, cũng như duy trì tự do hàng hải và hàng không đều là các ưu tiên chung. Tầm quan trọng của hợp tác an ninh đối với tất cả các thành viên trong QUAD là vô cùng quan trọng. Để bảo vệ ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các thành viên của QUAD đã nhận thức rõ ràng không thể đối mặt với những thách thức an ninh một cách đơn lẻ. Bằng cách hợp tác, QUAD có khả năng tăng cường sức mạnh an ninh chung và tạo ra một môi trường ổn định hơn, giúp duy trì sự phát triển và hòa bình trong khu vực. Cụ thể:

(1) Chống lại hoạt động xâm phạm chủ quyền: Các thành viên của QUAD đối mặt với những tranh chấp vùng biển và lãnh thổ, chủ yếu từ các quốc gia khác trong khu vực. Đây có thể là tranh

chấp quần đảo, vùng biển, hay các tài nguyên thiên nhiên. Bằng cách hợp tác chặt chẽ, nhóm QUAD có thể tạo ra một cơ chế tương thích để chống lại hoạt động xâm phạm chủ quyền và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

(2) Đối phó với khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia: Khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia là những mối đe dọa chung cho tất cả các quốc gia. Bằng cách hợp tác chia sẻ thông tin tình báo, kỹ thuật và hỗ trợ pháp lý, các thành viên trong QUAD có khả năng hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn và đối phó với các hoạt động khủng bố và tội phạm tổ chức trên toàn khu vực.

(3) Duy trì tự do hàng hải và hàng không: Tự do hàng hải và hàng không là một yếu tố quan trọng đối với thương mại, giao thông và an ninh trong khu vực. Các thành viên trong QUAD nhận thức rõ ràng duy trì những nguyên tắc này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển kinh tế và an ninh bền vững. QUAD có thể hợp tác trong việc thúc đẩy và tuân thủ những quy tắc quốc tế về tự do hàng hải và hàng không.

Bên cạnh những điếm đồng trong nhận thức, QUAD có những điếm khác biệt trong một số vấn đề an ninh và vấn đề khác trong khu vực. Cụ thể là:

Sự trái chiều trong xác định vai trò của QUAD đối với các vấn đề an ninh khu vực

Mặc dù nhóm QUAD có mục tiêu chung là thúc đẩy hợp tác an ninh và ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng có sự mâu thuẫn đan xen về lợi ích trong việc xác định vai trò cụ thể của QUAD đối với các vấn đề an ninh khu vực. Cụ thể là:

Sự đa chiều của các thách thức an ninh: Các thành viên trong QUAD có các ưu tiên an ninh riêng biệt và đối mặt với các thách thức an ninh khác nhau. Điều này dẫn đến một mức độ đa dạng trong cách họ nhận thức về vai trò của QUAD trong việc giải quyết các vấn đề an ninh cụ thể. Ví dụ, Ấn Độ có mối quan ngại chủ yếu về biên giới và tranh chấp lãnh thổ, trong khi Nhật Bản có ưu tiên đối phó với sự mở rộng của Trung Quốc

trong khu vực biển. Hay Mỹ là thể hiện sự toàn diện trong vấn đề cạnh tranh, bao gồm: cạnh tranh chiến lược (tăng chi tiêu quốc phòng, cạnh tranh trong không gian vũ trụ, cạnh tranh mô thức), cạnh tranh ngoại vi...

Mức độ cam kết của các thành viên: Bên cạnh tính khách quan trong các thách thức an ninh, mặt chủ quan trong cam kết của các thành viên có ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ trong QUAD. Mỗi thành viên trong QUAD có mức độ cam kết và quan tâm khác nhau đối với các vấn đề cụ thể của an ninh khu vực. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến mức độ hợp tác và cách họ tham gia vào các hoạt động của nhóm. Điều này có thể dẫn đến sự mâu thuẫn trong việc đạt được sự thống nhất và hành động chung trong một số tình huống. Minh chứng điển hình trường hợp Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan ngay trước Hội nghị Bắc Đới Hà, cho thấy quyết tâm của Mỹ trong can dự vào vấn đề Đài Loan, hay chính là sự gia tăng uy tín của Mỹ, và cho thấy Mỹ vẫn là tiên phong trong các điểm nóng của khu vực.

Tính chất khác nhau trong các mối quan hệ của QUAD với các quốc gia: Một mâu thuẫn khác có thể xuất phát từ quan hệ đa dạng và phức tạp của các thành viên trong QUAD với các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc. Những mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến cách QUAD đối phó với các vấn đề an ninh và quyết định thực hiện các biện pháp cụ thể. QUAD đã không những không từ bỏ mục tiêu ngăn chặn Trung Quốc mà đã linh hoạt mở rộng mục tiêu thông qua phương châm “phấn đấu vì một khu vực tự do, cởi mở, toàn diện, lành mạnh, được gắn kết bởi các giá trị dân chủ và không bị ràng buộc bởi sự ép buộc”. Để có một chương trình nghị sự tích cực hơn cho nhóm, QUAD đã mở rộng sang các vấn đề phi quân sự như vắc xin, biến đổi khí hậu, các công nghệ quan trọng, cơ sở hạ tầng. Mặc dù QUAD đang tập trung vào việc củng cố mối quan hệ giữa các thành viên, nhưng nhóm nhận ra rằng để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng sẽ đòi hỏi sự phối hợp ở các cấp độ khác nhau trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhất là với các quốc gia có cùng chí hướng (Mohan & S. Glaser, 2022).

Các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của QUAD: Ngoài các yếu tố nêu trên, sự mâu thuẫn của QUAD cũng có thể phát sinh từ sự khác biệt giữa các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của các thành viên trong QUAD. Một số quốc gia có thể tập trung vào giải quyết các vấn đề ngắn hạn như xung đột biên giới, trong khi những quốc gia khác có thể hướng đến việc xây dựng một kiến trúc an ninh chung và ổn định dài hạn. Tóm lại, sự mâu thuẫn trong xác định vai trò của QUAD đối với các vấn đề an ninh khu vực phần nào phản ánh sự đa dạng và sự khác biệt trong mục tiêu, quan tâm và quan hệ của các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, các thành viên vẫn cố gắng tìm kiếm sự thống nhất và hợp tác để đối phó với những thách thức chung trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Những thách thức đặt ra khi đối đầu với Trung Quốc

Mối quan hệ kinh tế phức tạp của các thành viên QUAD với Trung Quốc: Các thành viên của QUAD, như Nhật Bản và Australia, có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, trong khi Mỹ và Ấn Độ đang mở rộng quan hệ kinh tế với nhau để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Cả hai quốc gia đều tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng cường các liên kết kinh tế khu vực. Trung Quốc là một thị trường quan trọng cho việc xuất khẩu và đầu tư của họ. Do đó, họ phải cân nhắc giữa việc duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc và đối mặt với áp lực an ninh từ QUAD.

Sự phản đối và áp lực từ Trung Quốc: Trung Quốc đã biểu đạt sự phản đối mạnh mẽ đối với việc hợp tác của QUAD và xem nó là một mối đe dọa đối với sự ảnh hưởng của nước này trong khu vực. Trung Quốc đã thể hiện sự không hài lòng và thậm chí thực hiện áp lực kinh tế và chính trị đối với các nước tham gia QUAD để cản trở hoạt động của nhóm.

Tình hình lịch sử và văn hóa phức tạp của QUAD: Các thành viên trong QUAD có mối quan hệ lịch sử và văn hóa khác nhau với Trung Quốc.

Điều này có thể tạo ra sự phức tạp trong việc định hình thái độ và tiếp cận đối với Trung Quốc.

Tóm lại, QUAD phải đối mặt với những thách thức đa dạng khi đối đầu với Trung Quốc, bao gồm sự phức tạp của mối quan hệ kinh tế, áp lực từ Trung Quốc, thiếu đồng thuận trong nhóm, tình hình lịch sử và văn hóa, cùng với ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về nhu cầu mở rộng thành viên trong Bộ tứ kim cương

Các quốc gia thành viên đều có những điểm chung và khác biệt trong quan điểm. Một mặt, tất cả đều nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng liên minh để có thêm lực lượng, nhằm tăng cường khả năng đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mở rộng thành viên có thể mang lại sự đa dạng về năng lực quân sự và chiến lược, giúp QUAD trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, các quốc gia cũng có những lo ngại riêng. Nhật Bản và Australia có xu hướng ủng hộ việc mở rộng nhằm củng cố vị thế trong khu vực, trong khi Ấn Độ tỏ ra thận trọng hơn, lo ngại về việc tạo ra những căng thẳng không cần thiết với Trung Quốc. Mỹ, với vai trò lãnh đạo, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc mở rộng này không làm suy yếu sự gắn kết nội bộ của QUAD. Vấn đề mở rộng thành viên có thể tác động lớn đến ASEAN trong đó có Việt Nam, vì sự gia tăng vai trò của tổ chức này trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực. Nếu QUAD mở rộng, ASEAN sẽ phải điều chỉnh chiến lược để duy trì vị thế quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực (Fukushima, 2024).

Mâu thuẫn trong việc tranh giành ảnh hưởng với khu vực ASEAN

Mâu thuẫn trong nội bộ QUAD còn thể hiện qua việc tranh giành ảnh hưởng đối với vai trò của ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) và các tổ chức khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Hợp tác

và Phát triển Kinh tế (OECD), Diễn đàn Ấn Độ Dương (Indian Ocean Rim Association - IORA), Liên minh Châu Á (Asian Alliance), Tổ chức Hợp tác Kinh tế Nam Á (SAARC). Đây có thể là một yếu tố có thể gây ra sự không thống nhất và mâu thuẫn trong việc thực hiện hợp tác an ninh.

Ảnh hưởng tới vai trò của ASEAN: ASEAN đã một vị trí quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mặc dù QUAD có mục tiêu thúc đẩy an ninh và ổn định, nhưng việc các nước trong QUAD tham gia vào các hoạt động an ninh có thể được coi là can thiệp vào chủ quyền của các quốc gia ASEAN và gây ra mâu thuẫn trong quan hệ đối tác. Có những giới hạn đối với các nước Đông Nam Á và QUAD. Các thảo luận về việc mở rộng thành viên QUAD chẳng hạn như Philippines đã bị bác bỏ ngay lập tức. Một bước đi như vậy được coi là mối đe dọa đối với sự đoàn kết và gắn kết của ASEAN và không thành viên nào muốn bước ra khỏi ranh giới này (Koga, 2023).

Rủi ro từ các vấn đề chạy đua vũ trang: Các nội dung, biện pháp an ninh của QUAD có thể tạo ra rủi ro, xung đột hoặc căng thẳng trong khu vực nếu không cẩn thận và không tuân theo các nguyên tắc quốc tế. Trong một số khảo sát gần đây, chưa đến một nửa số người thành viên cao cấp của các quốc gia ASEAN (khoảng 45,8%) cho rằng QUAD có “tác động tích cực” đến an ninh của Đông Nam Á. Nhưng có tới 61,6% trong số đó cho rằng các quốc gia này nên cân nhắc việc tham gia vào “các sáng kiến an ninh và diễn tập quân sự” do QUAD tổ chức vì nó có thể dẫn tới các cuộc chạy đua vũ trang, tập trận (Choong, 2022).

Sự tương phản trong cách tiếp cận về các vấn đề chung của QUAD với một số tổ chức khác

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các tổ chức khác trong khu vực có thể có cách tiếp cận và mục tiêu khác nhau đối với an ninh và hợp tác khu vực. Sự tương phản này có thể gây ra sự mâu thuẫn trong việc thúc đẩy hợp tác và định hình chiến lược.

Mâu thuẫn về phạm vi hoạt động: QUAD tập trung vào các vấn đề an ninh trên phạm vi rộng bao gồm cả việc chống lại hoạt động xâm phạm chủ quyền và đối phó với khủng bố. Trong khi đó, đối với ASEAN, QUAD thiên về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chính trị. Sự mâu thuẫn trong phạm vi hoạt động có thể tạo ra sự không thống nhất trong cách tiếp cận và ưu tiên. Mâu thuẫn trong bộ QUAD đối với việc tranh giành ảnh hưởng đối với vai trò của ASEAN và các tổ chức khác có thể gây ra sự không thống nhất và mâu thuẫn trong quá trình hợp tác an ninh và chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Để đối phó với mâu thuẫn này, sự thỏa thuận và đối thoại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm giải pháp chung và duy trì ổn định trong khu vực trong các chiến lược của QUAD.

4. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

4.1. Hàm ý chính sách cho ASEAN

Tăng cường vai trò trung gian và hòa giải: ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia lớn như QUAD và Trung Quốc. Để đạt được điều này, ASEAN cần tạo ra một môi trường đối thoại mở và xây dựng, giúp giảm thiểu mâu thuẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được thỏa thuận khu vực. Việc thúc đẩy đối thoại không chỉ giúp các bên hiểu rõ quan điểm của nhau mà còn tạo ra nền tảng cho sự hợp tác lâu dài. Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần phát huy vai trò hòa giải trong việc giải quyết các tranh chấp trong khu vực Đông Nam Á. Khi mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra, ASEAN có thể can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự leo thang và duy trì hòa bình và ổn định. Sự can thiệp của ASEAN trong vai trò hòa giải không chỉ giúp các quốc gia thành viên duy trì mối quan hệ tốt đẹp mà còn củng cố vị thế của ASEAN như một tổ chức trung gian quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tạo cơ hội hợp tác đa phương: ASEAN có thể tận dụng vai trò để tạo ra cơ hội hợp tác đa phương giữa các nhóm và tổ chức khác nhau trong khu vực. Điều này có thể giúp định hình một mô hình

hợp tác an ninh và chiến lược sáng tạo hơn, vượt qua các mâu thuẫn có thể tồn tại. ASEAN có thể tận dụng vai trò của mình để tạo ra cơ hội hợp tác đa phương giữa các nhóm và tổ chức khác nhau trong khu vực, từ đó góp phần xây dựng một mô hình hợp tác an ninh và chiến lược sáng tạo hơn. Để làm được điều này, ASEAN cần thực tiếp tục kiên trì thực hiện một số chiến lược cụ thể: khuyến khích đối thoại đa phương, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức khu vực và toàn cầu, phát triển các sáng kiến và chương trình hợp tác...

4.2. Hàm ý chính sách cho Việt Nam

Thúc đẩy chiến lược ngoại giao tự chủ và linh hoạt: Việt Nam cần phát huy chiến lược ngoại giao tự chủ và linh hoạt, phù hợp với định hướng đối ngoại của Đại hội Đảng XIII. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa QUAD và Trung Quốc, Việt Nam không nên chỉ đứng về một phía mà cần tận dụng tối đa mối quan hệ với cả hai bên để đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác đa phương: Việt Nam cần tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác đa phương như ASEAN và các diễn đàn an ninh khu vực, phù hợp với định hướng ứng xử, các sáng kiến của các nước lớn. Điều này giúp Việt Nam không chỉ góp phần xây dựng các giải pháp chung mà còn khẳng định vai trò chủ động trong khu vực.

Đa dạng hóa quan hệ đối ngoại: Việt Nam cần tiếp tục phát triển quan hệ với cả QUAD và Trung Quốc một cách linh hoạt, phù hợp với định hướng đối ngoại tự chủ. Việc duy trì quan hệ tốt với cả hai bên sẽ giúp Việt Nam đóng vai trò hòa giải và định hình một môi trường hợp tác trong khu vực.

Tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng: Việt Nam cần tăng cường và đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế với các quốc gia trong QUAD và các quốc gia khác trong khu vực. Đồng thời, việc đầu tư nâng cao năng lực quốc phòng và an ninh, nhất là trong các lĩnh vực phòng thủ biển và hàng không. Việc này sẽ giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh và bền vững, phù hợp với các giải pháp được đề ra trong các kết luận của Bộ Chính trị. Hợp tác với các quốc gia trong và ngoài khu vực để giải quyết các vấn đề môi trường không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn góp phần vào phát triển bền vững của quốc gia.

Tóm lại, ASEAN và Việt Nam cần có nghiên cứu, xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng các hàm ý chính sách liên quan đến QUAD và Trung Quốc. Sự linh hoạt kết hợp với tuân thủ nguyên tắc đối thoại và hợp tác đa phương có thể là chìa khóa hoá giải thách thức và tạo ra môi trường ổn định và hòa bình trong khu vực.

5. KẾT LUẬN

Sự tương đồng và khác biệt trong QUAD đang trở thành một điểm nổi bật trong vấn đề an ninh khu vực của nhóm bộ tứ này tại những khu vực trọng điểm, trong đó có ASEAN và Việt Nam. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, tuy QUAD mới đạt được những bước tiến ban đầu (tổ chức Hội nghị thượng đỉnh, làm sâu sắc, toàn diện hơn các lĩnh vực hợp tác) nhưng so với kỳ vọng thì tầm ảnh hưởng, tiềm năng còn chưa thực sự thoả đáng. Tuy nhiên, việc duy trì QUAD cũng đã và tiếp tục thể hiện được phần nào tính hiệu quả đối với hai đối thủ chính là Trung Quốc và Nga. Khắc phục những điểm khác biệt, thúc đẩy điểm đồng sẽ là ưu tiên trong giai đoạn của lại của Tổng thống Joe Biden và cộng sự. Đối với ASEAN và Việt Nam, việc khai thác điểm đồng và khác biệt trong QUAD để tạo thuận lợi riêng và cân bằng với Trung Quốc và Nga sẽ là yếu tố quyết định đối với an ninh của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong tương lai./.

Tài liệu tham khảo:

Tiếng Anh

Ali, Z. (2023). *India's Relationship With the Quad*. Georgetown Journal of International Affairs. Retrieved from gia.georgetown.edu/2023/05/01/engagement-not-entanglement-indias-relationship-with-the-quad/.

Bhatt, G. (2022). Climate change and energy security are closely intertwined. Retrieved from www.weforum.org/agenda/2022/12/why-climate-and-energy-security-are-closely-intertwined/.

C. Hill, A., & Sivaram, V. (2023). About the Energy Security and Climate Change Program. Council on Foreign Relations. Retrieved from www.cfr.org/about-energy-security-and-climate-change-program.

Champion, M. (2022). Why Closer Ties Between Russia and China Have Democracies Worried. Retrieved from www.washingtonpost.com/business/why-closer-ties-between-russia-and-china-have-democracies-worried/2022/09/16/55e64776-35f5-11ed-a0d6-415299bfebd5_story.html.

Choong W. (2022). *Southeast Asians' View of Quad and AUKUS: Some Thaw, But Not Yet Warm*. Retrieved from fulcrum.sg/southeast-asians-view-of-quad-and-aucus-some-thaw-but-not-yet-warm/.

Ellyatt H. (2019, September 27). *Are Russia and China the best of friends now?* Retrieved from www.cnbc.com/2019/09/27/russia-and-chinas-relationship-how-deep-does-it-go.html.

Fukushima, A. (2024, February 14). *The future of security relations between Japan and Australia*. <https://www.frstrategie.org/en/programs/japan-program/future-security-relations-between-japan-and-australia-2024>.

He, L. (2022). *3 ways China and Russia are forging much closer economic ties*. Retrieved from edition.cnn.com/2022/09/15/economy/china-russia-closer-ties-sco-summit-intl-hnk/index.html.

Heiduk, F., & Wirth, C. (2023). *The Quadrilateral Security Dialogue between Australia, India, Japan and the United States*. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). www.swp-berlin.org/publikation/the-quadrilateral-security-dialogue-between-australia-india-japan-and-the-united-states.

Holland, B., Johnson, S., Rush, J., Wong, A., & Orlik, T. (2022). *How the Ukraine-Russia War Could Impact the Global Economic Recovery from Covid*. Retrieved from www.bloomberg.com/news/features/2022-02-25/war-in-ukraine-how-the-ukraine-russia-conflict-could-impact-the-global-economy.

Kirby, J., & Guyer, J. (2022). *The Russia-Ukraine conflict, explained*. Retrieved from www.vox.com/22917719/russia-ukraine-invasion-border-crisis-nato-explained.

- Koga, S. S., Kei. (2023). ASEAN and the Quad Inch Closer Together. Achieving success foreignpolicy.com/2023/05/24/quad-asean-southeast-asia-china-geopolitics-indo-pacific/.
- Mohan, G. & S. Glaser. (2022). *Expanding Engagement among South Korea and the Quad Countries in the Indo-Pacific*. Achieving success in www.gmfus.org/news/expanding-engagement-among-south-korea-and-quad-countries-indo-pacific.
- Radin, A., Scobell, A., Treyger, E., Williams, J. D., Ma, L., Shatz, H. J., Zeigler, S. M., Han, E., & Reach, C. (2021). *China-Russia Cooperation: Determining Factors, Future Trajectories, Implications for the United States*. Retrieved from www.rand.org/pubs/research_reports/RR3067.html.
- Sivaram, V. (2018). *Energy, Security, and Climate*. Retrieved from www.cfr.org/blog/energy-security-and-climate.
- Welt, C. (2020). *Recent Developments in the Russia-Ukraine Conflict*. Retrieved from crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11222/2.
- Winkler, S. C. (2023). Strategic Competition and US-China Relations: A Conceptual Analysis. *The Chinese Journal of International Politics*, 16(3), 333–356. doi.org/10.1093/cjip/poad008.
- Wolff, J. (2021). *How Is Technology Changing the World, and How Should the World Change Technology?* Retrieved from online.ucpress.edu/gp/article/2/1/27353/118411/How-Is-Technology-Changing-the-World-and-How.
- Zimmermann, A. (2024). *U.S. R&D and Innovation in a Global Context: The 2024 Data Update of American Association for the Advancement of Science (AAAS)*. Retrieved from www.aaas.org/news/us-rd-and-innovation-global-context-2024-data-update

THE QUAD'S REGIONAL SECURITY APPROACH: SIMILARITIES AND DIFFERENCES AND POLICY IMPLICATIONS FOR ASEAN AND VIETNAM

NGUYEN TUAN ANH

Abstract: The QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) has been significantly impacted by the growing instability and competition between superpowers. Security cooperation has been disrupted and regional tensions have increased as a result of China's growing influence, especially in the South China Sea due to its military presence and construction of artificial islands. As a result, QUAD members are working together more frequently to address these issues. Nonetheless, there is both convergence and diversity in their approaches to security-related concerns. The present research sheds light on these dynamics and provides strategic recommendations for ASEAN and Vietnam to effectively manage regional security while maintaining a balance with China and Russia.

Keywords: QUAD, China, Indo - Pacific, Security

Received: 09/8/2024; Revised: 01/9/2024; Accepted: 25/9/2024